



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๐ แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว มาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับนี้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

สำหรับผู้ที่มีเครื่องหมาย * หน้าเลขประจำตัวสอบ คือผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ หากตรวจพบในภายหลังว่าคุณวุฒิที่ได้รับมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพุลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

